



Red Tiger giới thiệu Vua Rắn

Một vị vua mới đang trườn trên các trục quay! Theo chân Vua Linh Trường và Vua Zillard, Vua Rắn đã giành lấy ngai vàng, quán các trục lại trong cái ôm nham hiểm của mình.

Thu thập Xu Vàng để mở khóa 3 nâng cấp cho Vạn Năng Rắn: Siêu Vạn Năng 1x4, Siêu Hệ Số Vạn Năng chết chóc lên đến x5 và Siêu Hệ Số Vạn Năng Tăng Cường Bị Khóa không ngừng nghỉ, mạnh hơn sau những chiến thắng liên tiếp.

Vạn Năng Rắn có thể chuyển hệ số cho Đá Hệ Số, rắn sẽ ẩn núp phía trên các trục để tấn công bằng Vạn Năng Rắn tiếp theo. Khi không có chiến thắng, Vạn Năng Rắn có thể giải phóng các Lướt Quay Lại Rắn, khóa một loại biểu tượng đã chọn để diễn ra quay lại đồ dòn và nhận phần thưởng lớn hơn.

Vua Rắn cuộn chặt hơn sau mỗi lượt quay – Triều đại của hắn bắt đầu ngay bây giờ!

ĐIỂM NHẤN

- Thu thập Xu Vàng để mở khóa 3 nâng cấp Vạn Năng Rắn mạnh mẽ
- Lướt Quay Lại Rắn khóa biểu tượng để lướt quay lại đồ dòn diễn ra
- Đá Hệ Số chuyển hệ số sang Vạn Năng Rắn tiếp theo

THÔNG TIN CHUNG

Trục x Hàng 5 x 4 (6 x 4)

Dòng thắng 30

Tiền thắng tối đa 12.825x

Biến động 5/5 (cao)

Tần suất trúng 5/5 (cao)

Tiền cược tối thiểu €/\$ 0,10

Tiền cược tối đa €/\$ 100

Tính năng 4 (Xu Vàng, Vạn Năng Rắn, Lướt Quay Lại Rắn, Đá Hệ Số)

Tùy chọn RTP không jackpot 90,80%, 92,68%, 94,68%, 95,70%

Tùy chọn RTP có jackpot 90,16%, 90,71%, 92,71%

TÍNH NĂNG TRÒ CHƠI

Xu Vàng & Thanh Tiến Độ

Xu Vàng có thể xuất hiện ở góc dưới bên phải của bất kỳ biểu tượng nào trên các trục nếu còn nâng cấp Vạn Năng Rắn để mở khóa. Khi Xu Vàng xuất hiện ở cùng lượt quay với Vạn Năng Rắn, nó sẽ được thu thập và thêm vào thanh tiến độ Vạn Năng Rắn.

Thu thập 30 Xu Vàng để mở khóa nâng cấp đầu tiên, 60 Xu Vàng để mở khóa nâng cấp thứ hai và 90 Xu Vàng để mở khóa nâng cấp thứ ba, cũng là nâng cấp cuối cùng.

Thanh tiến độ Vạn Năng Rắn hiển thị bên phải các trục cho đến khi mở khóa cả 3 nâng cấp Vạn Năng Rắn. Thanh tiến độ theo dõi tổng số Xu Vàng thu thập được cần để kích hoạt từng nâng cấp. Sau khi mở khóa cả 3 nâng cấp, thanh tiến độ sẽ biến thành trục 6. Trục này không chứa biểu tượng chất bài.

Vạn Năng Rắn

Vạn Năng Rắn thay thế cho tất cả các biểu tượng trả thưởng. Khi Xu Vàng được thêm vào thanh tiến độ Vạn Năng Rắn, thì có thể mở khóa tối đa ba nâng cấp:

- Siêu Vạn Năng:** Vạn Năng Rắn trở thành siêu biểu tượng 1x4.
- Siêu Hệ Số Vạn Năng:** Áp dụng hệ số ngẫu nhiên (x2, x3 hoặc x5) cho Vạn Năng Rắn.
- Siêu Hệ Số Vạn Năng Tăng Cường Bị Khóa:** Vạn Năng Rắn trở thành Vạn Năng Bị Khóa. Nó ở trên trục cho đến khi tham gia ít nhất 1 chiến thắng, theo sau là một lượt quay không thắng. Đối với mỗi chiến thắng liên tiếp có biểu tượng này, hệ số thắng tăng +1. Vạn Năng Rắn mở khóa sau lượt quay không thắng đầu tiên sau ít nhất 1 lượt quay thắng. Nếu Vạn Năng Bị Khóa ở trục 5 và chưa tham gia vào chiến thắng nào, nó có thể di chuyển ngẫu nhiên đến 1 trong 4 trục đầu tiên.

Đá Hệ Số

Có xác suất để hệ số Vạn Năng Rắn lưu vào Đá Hệ Số nằm phía trên các trục. Hệ số được lưu trữ sẽ được thêm vào Vạn Năng Rắn tiếp theo xuất hiện.

Lượt Quay Lại Rắn

Khi Vạn Năng Rắn xuất hiện trên trục nhưng không có chiến thắng, nó có thể đánh dấu 1 loại biểu tượng trên trục. Tất cả các biểu tượng cùng loại đã chọn sẽ bị khóa trên trục và kích hoạt một lượt quay lại. Lượt quay lại sẽ tiếp tục miễn là các biểu tượng mới cùng loại đã chọn xuất hiện. Khi kết thúc tính năng, chỉ trả thưởng cho các dòng thắng chứa loại biểu tượng đã chọn.

ID TRÒ CHƠI & RTP

PC + DI ĐỘNG

ID trò chơi	Ghi chú	Kiểu trò chơi OSS	ID OSS	RTP
SerpentKing	Tùy chọn RTP không jackpot	serpentking	serpentking00000	90,80%, 92,68%, 94,68%, 95,70%
SerpentKing	Tùy chọn RTP có jackpot	serpentking	serpentking00000	90,16%, 90,71%, 92,71%

Lũy tiến jackpot 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%

Giới thiệu jackpot Red Tiger

Cũng như tất cả các trò quay số khác của Red Tiger, Vua Rắn có thể có hoặc không có jackpot Red Tiger. Nếu chọn phiên bản jackpot của ván gốc, phiên bản đó phải đi kèm khoản đóng góp jackpot để đạt được tỷ lệ RTP tổng thể cuối cùng của trò chơi. Ví dụ, ghép ván gốc có jackpot đạt chúng nhận tỷ lệ RTP 90,16% với khoản đóng góp jackpot 1% sẽ cho ra tỷ lệ RTP tổng thể là 91,16%. Tỷ lệ RTP của chính khoản đóng góp jackpot là 100%.

Tải xuống gói quảng cáo đầy đủ: [TẠI ĐÂY](#)